

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายคุณภาพ ISO 9001:2015

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยง โดยมุ่งเน้นคุณภาพสินค้า บริการ และการดำเนินงานในระดับมาตรฐานสากล พร้อมมุ่งสร้างอนาคตด้วยธุรกิจใหม่ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป และแสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง จึงได้กำหนด นโยบายคุณภาพ ตลอดจนการจัดการระบบคุณภาพ เพื่อนำไปปฏิบัติ ในการบริหาร และการผลิตสินค้าของ บริษัทฯ ตลอดจนการตรวจสอบ ทบทวน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการระบบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ผู้บริหารระดับสูง จึงได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพไว้ ดังนี้

นโยบายคุณภาพ

เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ บนหลักธรรมาภิบาล

เหนือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านคุณภาพนี้ จะต้องขยายผล ไปยังพนักงานทุกคน ทุกระดับ เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้อง และเหมาะสม และเพื่อการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบอย่างต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

ลงชื่อ Wan

(ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์สำเร็จรูป โดยผลิตและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้พัฒนาและจัดทำระบบคุณภาพในองค์กรขึ้นเพื่อที่จะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า มีเจตนาพร้อมอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ และขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้ความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้

- มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ของทางราชการ และกฎระเบียบหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องด้วยที่ออกมาควบคุม กำกับ ดูแล งานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- มุ่งเน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดของเสีย การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร และการควบคุมวัตถุอันตราย จากกิจกรรมต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ
- จัดทำ และทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ จะปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ให้มีความตระหนัก และช่วยกันดูแลรักษา และปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนี้ จะต้องขยายผลไปยังพนักงานทุกคน ทุกระดับ และพร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

ลงชื่อ 

(ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังกะเสน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร